



สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

STATE ENTERPRISES WORKERS' RELATIONS CONFEDERATION (SERC)

www.thaiserc.com

E-mail : thailandserc@gmail.com

ที่ สรส. ๒๔๗/๒๕๕๗

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การยืนยันการได้รับจดหมายจากสมาคมสับประรดไทย กรณี นายอานดี ออลล์

เรียน คุณนิรุติ รูปเล็ก เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมสับประรดไทย

อ้างถึง หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมสับประรดไทย เลขที่ TPIA ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด้วยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้รับหนังสือของท่านและรับทราบมติที่ประชุมของสมาคมสับประรดไทย จำนวน ๔ ข้อ ดังมีรายละเอียดในเอกสารอ้างถึง และจะดำเนินการให้เป็นตามประสงค์ของสมาคมอุตสาหกรรมสับประรดไทย ที่ต้องการแจ้งให้ สรส. และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านไปยังคุณอานดี ออลล์ ได้รับทราบต่อไป ด้วยการส่งสำเนาหนังสือของท่านตามที่อ้างถึงให้นายอานดี ออลล์ และองค์กรแรงงานและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับคุณอานดี ออลล์ ได้รับทราบต่อไป

อนึ่ง สรส. ขอเรียนให้ทราบว่า สรส. มีการรณรงค์ในประเด็นการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร สรส. ไว้ว่า "สรส. สนับสนุนและช่วยเหลือแรงงานทุกประเภท เช่น แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติและคนพิการให้ได้รับการคุ้มครอง" ดังนั้น ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการฟ้องดำเนินคดีทางอาญาต่อนายอานดี ออลล์ ของบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ภายหลังที่นายอานดี ออลล์ได้นำเสนอรายงานผลวิจัยภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฟินแลนด์ ที่มีชื่อว่า ฟินวอช ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานในสถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการรวบรวมการสัมภาษณ์คนงานที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็ก แรงงานได้รับค่าแรงต่ำ การยึดเอกสารเดินทางและเอกสารการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ความล้มเหลวในการจัดระบบเรื่องการลาป่วย วันหยุด และการลาพักร้อนของแรงงานข้ามชาติ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ สรส. ให้ความสนใจ และต้องการการณรงค์อื่นจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของประเทศไทย

ทั้งนี้ทาง สรส. เห็นว่างานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ไปในครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสับประรดไทย ดังนั้นทางสมาคมควรเปิดใจรับฟังเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่จะเป็นประโยชน์ทางการค้าของสมาคมสับประรดไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดย

เห็นว่าควรใช้วิกฤติในครั้งนี้ในการแลกเปลี่ยนและพูดคุยเพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตามระบอบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ สรส. ยึดถือเป็นหลัก

สรส. มิได้มีเป้าหมายในการแทรกแซงการทำงานของสมาคมและทำลายชื่อเสียงของอุตสาหกรรม
สับประต้อไทยแต่อย่างใด แต่ สรส. ยึดมั่นการทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหาร สรส. เรื่องการ
ต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยไม่มีการแบ่งแยก สีผิว ชนชั้น ชาติพันธุ์ ภาษา
หรือวัฒนธรรม ดังนั้น สรส. จะต่อสู้เพื่อให้การช่วยเหลือแก่นักต่อสู้ทุกคน ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่คำนึงว่า นักต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานฯ ท่านนั้น จะเป็นนายอานตี ฮอลล์
หรือไม่ก็ตาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน ทองศิริ)


เลขาธิการ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)